

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหมูสี

สมัยสามัญสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหมูสี สำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี ชั้น ๒

ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางสาวภัทรกร สิ้นแสนสุข	ประธานสภาเทศบาลฯ	ภัทรกร สิ้นแสนสุข	
๒	นางอรชร ศรีบุบผา	รองประธานสภาเทศบาลฯ	อรชร ศรีบุบผา	
๓	นายคมศักดิ์ ทศพร	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑	คมศักดิ์ ทศพร	
๔	นางสร้อยฟ้า มหาศาล	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑	สร้อยฟ้า มหาศาล	
๕	นายเดชทวีชัย พรหมพินิจ	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑	เดชทวีชัย พรหมพินิจ	
๖	นายสมศักดิ์ ญาติปราโมทย์	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑	สมศักดิ์ ญาติปราโมทย์	
๗	นายสันติสุข อุดจันทิก	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑	สันติสุข อุดจันทิก	
๘	นางสุรภา บุญชูรอด	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒	สุรภา บุญชูรอด	
๙	นางชวนชม มั่งจิตร	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒	ชวนชม มั่งจิตร	
๑๐	นางวรรณษา ทำสวน	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒	วรรณษา ทำสวน	
๑๑	นายวิรัตน์ มะปรางค์	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒	วิรัตน์ มะปรางค์	
๑๒	นายหวอย จงกลาง	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒	หวอย จงกลาง	

ผู้ไม่เข้าประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสมเกียรติ พยัคฆ์กุล	นายกเทศมนตรีตำบลหมูสี	สมเกียรติ พยัคฆ์กุล	
๒	นายदनัย ศรีถาวร	นิติกรชำนาญการ	दनัย ศรีถาวร	
๓	นางสาวบุษรินทร์ เกณขุนทด	ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับต้น	บุษรินทร์ เกณขุนทด	
๔	นายนนท์เดชากรณม์ วงศ์จารุกิตติ์	นายช่างโยธาชำนาญงาน	นนท์เดชากรณม์ วงศ์จารุกิตติ์	
๕	นางสาวกรรวิรน์ ทองกุล	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	กรรวิรน์ ทองกุล	
๖	นางสาวนันทิกา ฤกษ์มณี	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	นันทิกา ฤกษ์มณี	
๗	นายคมเดช เช็กชื่นกุล	หัวหน้าฝ่ายปกครอง	คมเดช เช็กชื่นกุล	

/ผู้เข้าร่วมประชุม...

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
	นายประทีป มุ่งยอดกลาง	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓	ประทีป มุ่งยอดกลาง	
	นางสาวรัตนาพร ชิมสันเทียะ	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	รัตนาพรชิมสันเทียะ	
	นายอมรวิทย์ รักษาพันธุ์	ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	อมรวิทย์ รักษาพันธุ์	
	นางสาวชาครียา ไชยเมือง	นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ	ชาครียา ไชยเมือง	
	นายประเชิญ คุณหัวโทน	จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน	ประเชิญคุณหัวโทน	
	นางสาวแสงจันทร์ แซ่ก้วย	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน	แสงจันทร์ แซ่ก้วย	
	นางสาวกรรณิการ์ เพ็ญเกาะ	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน	กรรณิการ์ เพ็ญเกาะ	
	นายกุลศุภณัช พรมมา	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กุลศุภณัช พรมมา	
	นางสาวอารีรัตน์ แสนล้อม	ครู	อารีรัตน์ แสนล้อม	
	นางสาวธัญญา พูลเกษม	ครู	ธัญญา พูลเกษม	
	นางนาดยา จันทดวง	ครู	นาดยา จันทดวง	
	นางวิมลรัตน์ สุวรรณพันธ์	ครู	วิมลรัตน์ สุวรรณพันธ์	
	นางสาวจรรยา องอาจ	ครู	จรรยา องอาจ	
	นางสุภาพร ศิริจันทร์เพ็ญ	ครู	สุภาพร ศิริจันทร์เพ็ญ	
	นายเพชรปรินทร์ หล่อนกลาง	ครู	เพชรปรินทร์ หล่อนกลาง	
	นางสาวกชกร ทิพย์รักษ์	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	กชกร ทิพย์รักษ์	
	นางเพ็ญฉวีชา มงคลเคหา	นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ	เพ็ญฉวีชา มงคลเคหา	
	นายตันติกร อยู่เจริญ	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	ตันติกร อยู่เจริญ	
	นายปิยะ จิตรหนัก	นายช่างโยธาชำนาญงาน	ปิยะ จิตรหนัก	
	นางสาวฐิตามร อินข้าง	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ	ฐิตามร อินข้าง	

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

- เมื่อถึงเวลาประชุมและสมาชิกสภาฯ ได้มาพร้อมกันแล้วและเห็นว่าครบองค์ประชุม
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหมุขีได้เชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหมุขี และนายกเทศมนตรีตำบลหมุขีเข้า
ห้องประชุมฯ เพื่อดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

นางสาวภัทรกร สิ้นแสนสุข - เมื่อครบองค์ประชุมแล้วดิฉันขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลหมุขี
ประธานสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหมุขี

/ระเบียบวาระที่ ๑...

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวภัทรกร ลินแสนสุข

- ในระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภาเทศบาลฯ

เรื่องแต่งตั้งรองประธานสภาเทศบาลตำบลหมูสี ตามคำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ ๔๘๖๓/๒๕๖๔ เรื่องแต่งตั้งรองประธานสภาเทศบาลตำบลหมูสี ด้วยนายอำเภอปากช่องปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหมูสี ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลหมูสี ได้มีมติเลือก นางอรชร ศรีบุบผา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหมูสี เป็นรองประธานสภาเทศบาลตำบลหมูสีอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อ ๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกอบคำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ ๗๗๑๐/๒๕๕๘ เรื่องการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด และนายอำเภอปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา จึงแต่งตั้ง นางอรชร ศรีบุบผา เป็นรองประธานสภาเทศบาลตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอปากช่อง ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหมูสี

นางสาวภัทรกร ลินแสนสุข

- ในระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหมูสี

ประธานสภาเทศบาลฯ

ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

- มีสมาชิกท่านใดที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมเชิญค่ะ

- ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดที่จะแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปดิฉันขอมติรับรองรายงาน

การประชุมสภาเทศบาลตำบลหมูสี ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โปรดยกมือค่ะ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมขณะนี้ม็องค์ประชุมอยู่ในที่ประชุม ๑๒ เสียง ที่ประชุมมีมติ

- รับรอง ๑๑ เสียง ไม่รับรอง - เสียง งดออกเสียง ๑ (ประธานสภาฯ ๑ เสียง)

/ระเบียบวาระที่ ๓...

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง นายกเทศมนตรีตำบลหมูสีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลหมูสี

นางสาวภัทรกร ลินแสนสุข - ในระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง นายกเทศมนตรีตำบลหมูสีแถลงนโยบาย
ประธานสภาเทศบาลฯ ต่อสภาเทศบาลตำบลหมูสี ขอเชิญเลขาคี่แจ้งระเบียบที่เกี่ยวข้องค่ะ

นายคณัย ศรีถาวร - เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก ครับ ขอชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เลขานุการสภาเทศบาลฯ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๔๘ ทศ บัญญัติว่า

“ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาล
เพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลโดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี” ครับ

นางสาวภัทรกร ลินแสนสุข - ท่านเลขานุการฯก็ได้ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ประธานสภาเทศบาลฯ ขอเชิญนายกเทศมนตรีตำบลหมูสีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลหมูสีได้ค่ะ

นายสมเกียรติ พยัคฆ์กุล - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหมูสี ครับ ตามที่เทศบาลตำบลหมูสี
นายกเทศมนตรีตำบลหมูสี โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา ได้ประกาศ

กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลหมูสี อำเภอ
ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ นั้น บัดนี้
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรีตำบลหมูสีครบตามจำนวนแล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔
อาศัยอำนาจตามความ ในมาตรา ๔๘ ทศ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
๒๕๔๖ ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุม
สภาเทศบาล เพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลง
มติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และ
ในวันนี้ประธานสภาเทศบาลตำบลหมูสีได้เรียกประชุมสภาเทศบาล เพื่อให้
นายกเทศมนตรีตำบลหมูสีได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลแล้วนั้น

ก่อนอื่นผมขอแสดงความยินดีกับท่านสมาชิกทุกท่านที่ได้รับเลือกตั้งเป็น
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหมูสี ทุกท่านครับ ขอแสดงความยินดีจากใจจริง

กระผม นายสมเกียรติ พยัคฆ์กุล นายกเทศมนตรีตำบลหมูสี ขอแถลง
นโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลหมูสีให้ทราบว่า กระผมจะบริหารงานเทศบาลตำบล
หมูสี ตามอำนาจหน้าที่ ตามกฎหมายและระเบียบกำหนดไว้ โดยจะยึดถือประโยชน์
สุขของประชาชนเป็นสำคัญ ใช้วิธีการบริหารเทศบาล ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และจะให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น

/การจัดทำ...

การจัดทำงบประมาณรายจ่ายของเทศบาล การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานของราชการและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และตามกฎหมายที่ กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้ กระทบ จะบริหารและพัฒนาเทศบาลตำบลหมูสี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลหมูสี ที่มีความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เป็นกรอบการพัฒนาในระยะยาว เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

กระทบจะบริหารและพัฒนาเทศบาลตำบลหมูสี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลหมูสีทั้ง ๑๐ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๗. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา
๘. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๙. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๑๐. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดยมีนโยบายที่สำคัญและจำเป็นต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน เพื่อให้เทศบาลตำบลหมูสีมีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ไปสู่เทศบาลตำบลแห่งอนาคต โดยมีนโยบายการพัฒนาของผู้บริหารเทศบาลตำบลหมูสี สรุปได้ ๔ ด้าน ดังนี้

๑. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒. นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต สาธารณสุข และการศึกษา
๓. นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔. นโยบายด้านการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล

นี่คือนโยบายหลักที่สำคัญ ที่จะต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน และขอความร่วมมือจากท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหมูสีทุกท่าน โปรดให้ความร่วมมือในการทำหน้าที่ของกระทบ ในระยะเวลา ๔ ปี นับจากนี้ด้วย และกระทบพร้อมที่จะน้อมรับคำแนะนำ คำเสนอแนะ จากท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหมูสีทุกท่าน เพื่อให้เทศบาลตำบลหมูสีของพวกเราทุกคน เจริญก้าวหน้าต่อไปอย่างยั่งยืน เพื่อก้าวไปสู่เทศบาลตำบลแห่งอนาคต ครับ

/และขออนุญาต...

และขออนุญาตเสริมในส่วนของการดูแลผู้สูงอายุและระบบการแพทย์
ฉุกเฉินจะอย่างไรให้เข้าไปดูแลคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยให้ทันเวลาและพัฒนาระบบให้มี
ความรวดเร็วและมีคุณภาพเพิ่มมากขึ้นครับ และในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตซึ่งช่วงนี้
เป็นสถานการณ์ โควิด-๑๙ ซึ่งมีปัญหาค่อนข้างเยอะและขอฝากข้าราชการทุกคนใน
สิ่งไหนที่เราช่วยเหลือได้เราก็ทำช่วยเขาไปในสิ่งไหนที่เราพอจะทำได้เราก็ทำและไม่
ขัดต่อระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ครับและในอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับโควิด-๑๙ คือ
ข้าราชการตำบลหมูสีวันที่ ๒๔ - ๒๕ พฤษภาคม นี้จะต้องฉีดวัคซีนทุกคนและถ้า
ข้าราชการท่านใดที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนให้ทำรายงานมาให้ผมทราบด้วยครับซึ่งข้าราชการ
ทุกท่านผมอยากให้ฉีดเพราะเราเป็นด่านหน้าที่จะต้องพบเจอและดำเนินการต่าง ๆ
ในการช่วยเหลือปัญหาโควิด-๑๙ และผมไม่อยากจะให้ข้าราชการในเทศบาลตำบล
หมูสีติดโควิด-๑๙ ครับและอีกเรื่องในด้านการสาธารณสุขคือเรื่องขยะครับ ผมขอ
ฝากท่านผู้อำนวยการกองสาธารณสุขตรวจสอบจำนวนของรถเก็บขยะมีเพียงพอ
หรือไม่จำนวนคนในการดำเนินการเก็บขยะมีเพียงพอต่อปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน
ตำบลเราหรือไม่ตรงไหนมีปัญหาบ้างครับ ขอฝากไว้ด้วยเพราะจะทำให้หมูสีสะอาด
ครับ และนี่คือนโยบายหลักในการดำเนินงานและจะต้องจัดทำอย่างเร่งด่วนและขอ
ความร่วมมือจากท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านให้ความร่วมมือในการดำเนินการ
ตามหน้าที่ของท่านสมาชิกและผู้บริหารครับและขออน้อมรับคำแนะนำต่าง ๆ
มาปรึกษาได้ครับและหวังว่าท่านสมาชิกทุกท่านจะร่วมมือร่วมใจในการดูแล
ประชาชนในเขตตำบลหมูสีเราครับ สมาชิกท่านใดเจอปัญหาอะไรสามารถแจ้งเข้า
มาที่สำนักงานเทศบาลได้ครับหรือจะแจ้งมาที่ผมโดยตรงเลยก็ได้ครับถ้ามีปัญหา
ตรงไหนอย่างไรแจ้งเข้ามาได้เลยครับ เพื่อเป็นการดูแลทุกข์สุขของประชาชนการทำ
สิ่งไหนที่เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนเราก็จะทำครับขอขอบคุณทุกท่านครับ

นางสาวภัทรภร ลินแสนสุข - มีผู้ใดมีข้อสงสัย หรือมีความประสงค์จะอภิปรายหรือไม่คะ

ประธานสภาเทศบาลฯ หากไม่มีถ้อยว่านายกเทศมนตรีตำบลหมูสีได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลหมูสี
เสร็จสมบูรณ์แล้ว ค่ะ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง อื่นๆ

นางสาวภัทรภร ลินแสนสุข - มีสมาชิกท่านใดที่จะชี้แจงในวาระอื่น ๆ อีกไหมคะ

ประธานสภาเทศบาลฯ - ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดที่จะชี้แจงในวาระอื่น ๆ เราก็ได้ ประชุมกันมาครบ
ทุกวาระแล้วนะคะ วาระที่ ๑,๒,๓,๔, แล้วนะคะ ดิฉันก็ต้องขอขอบคุณสมาชิกทุก
ท่านที่เข้าร่วมประชุม ในครั้งต่อไปก็หวังว่าจะมาประชุมโดยพร้อมเพียงกันเหมือน
เช่นเคย

- ขอปิดการประชุม ค่ะ

/เลิกประชุมเวลา...

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.



ผู้จัดรายงานการประชุม

(นายदनัย ศรีถาวร)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหมูสี



(ลงชื่อ)

กรรมการตรวจรายงานฯ

(นายเดชวิชัย พรหมพินิจ)

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหมูสี



(ลงชื่อ)

กรรมการและเลขานุการตรวจรายงานฯ

(นายสมศักดิ์ ญาติปราโมทย์)

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหมูสี



(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการตรวจรายงานฯ

(นายวิรัตน์ มะปรารงค์)

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหมูสี

สภาเทศบาลตำบลหมูสี ได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ แล้วเมื่อวันที่

๑๓ ส.ค. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ) 

(นางสาวภัทรกร สิ้นแสนสุข)

ประธานสภาเทศบาลตำบลหมูสี